

วิมล



203
10 มิถุนายน ๒๕๖๒

ที่ สธช. ๐๑/ว. ๒

สภาการสาธารณสุขชุมชน
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภา'สัจจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการความร่วมมือสภา'สัจจรฯ พร้อมกำหนดการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน และสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการความร่วมมือสภา'สัจจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น ในระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สภาการสาธารณสุขชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรภาคีด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียบและข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอเชิญ สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน บุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ นิสิต นักศึกษาด้านสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานในสังกัดของท่าน หรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโครงการฯ ไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทางครั้งนี้จากงบประมาณต้นสังกัด หรือเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความร่วมมือท่านโปรดแจ้งบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการฯ ครังนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่: <https://ccph.or.th> พร้อมทั้งสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมแจ้งตอบรับเข้าร่วมโครงการผ่านทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าระบบจะปิดรับสมัคร จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล บางขวด)

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่ง
สภาการสาธารณสุขชุมชน ขอเชิญบุคลากร
สาธารณสุขจากทุกจังหวัด เข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือสภา'สัจจร ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิต
ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
<https://ccph.or.th>
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๙๑๘๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๕๑ ๙๑๘๗

(นางสาวพัทธ์สิรา อภัยพร)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- 1๗๖1/๒๕๖๒
(นายต๋อง อภัยพร)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์

โครงการความร่วมมือสภา'สัญจร
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยหลักการและเจตนารมณ์ตามบทบังคับใช้แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติไว้ว่า “โดยที่เป็นการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยจัดตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กำหนดและควบคุมมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนควบคุมดูแลความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนั้น เป็นภารกิจสำคัญของสภาการสาธารณสุขชุมชนในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดภัยและความเสียหายต่อสุขภาพของบุคคล ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สภาการสาธารณสุขชุมชนเห็นความสำคัญในการจัดโครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจรครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายหลัก กฎหมายลำดับรอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและประเพณีปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน และเปิดโอกาสเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาการสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนการเตรียมการสอบความรู้ของสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ผ่านความร่วมมือระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรภาคีด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการจัดการด้านส่งเสริมและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกและองค์กรภาคีด้านสาธารณสุขให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลัก กฎหมายลำดับรอง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานทักษะและประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน

๒.๔ เพื่อร่วมกันจัดทำปฏิญญาเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

๔.๔ ร่วมคิด ร่วมพัฒนาจัดรูปแบบสวัสดิการสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน และจัดตั้งศูนย์ การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนต่อเนื่อง (Community of Public Health Continuing Education Center: CPH-CEC) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล ตลอดจนการจัดกิจกรรม ระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน และสมาคมบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

๕. ระยะเวลา และสถานที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวม ๔ ครั้ง/ภาค ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ ๔ เดือน ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

๖. งบประมาณ

ใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสภาการสาธารณสุขชุมชน

๗. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง

๗.๑ ผลผลิต (OUTPUT)

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน) ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายหลัก กฎหมายลำดับรองแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน การสอบความรู้และ การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ สภาการสาธารณสุขชุมชน ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้ มาตรฐานทักษะและประสบการณ์ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน และมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่และ วัตถุประสงค์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกแห่งสภาการสาธารณสุขชุมชน

๗.๒ ผลลัพธ์ (OUTCOME)

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีทัศนคติที่ดี อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสภาการสาธารณสุขชุมชน อีกทั้งสมาชิก นักสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุขจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิต ด้านการสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสภาการสาธารณสุขชุมชนเพิ่มขึ้น ตลอดจนเกิดรูปแบบ ระบบสวัสดิการสมาชิก และรูปแบบการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ต่อเนื่อง (Community of Public Health Continuing Education Center : CPH-CEC)

๗.๓ ตัวชี้วัดผลงาน

เชิงปริมาณและคุณภาพของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก แห่งสภาการสาธารณสุขชุมชน กฎหมายหลัก กฎหมายลำดับรอง หรืออนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดจนการกำหนดกรอบมาตรฐานความรู้ มาตรฐานทักษะและ ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติ มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ กรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และการกำหนดเรียกชื่อตำแหน่งทางวิชาชีพ การสอบความรู้วิชาชีพ การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน การมีส่วนร่วมของสมาชิก นักสาธารณสุข และบุคลากร สาธารณสุขจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุขมีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมของ สภาการสาธารณสุขชุมชนเพิ่มขึ้น

กำหนดการโครงการความร่วมมือสภาฯ ศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่กักสาธารณสุขของหน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ ภาค ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันที่	เวลา	๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.	๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.	๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.	๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
วันที่สอง		ลงทะเบียน รับเอกสาร	พิธีเปิด โดย: ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการ สาธารณสุขชุมชน	บรรยาย : ระเบียบ ว่าด้วยบำบัดโรค เบื้องต้น การส่งต่อ พ.ศ. โดย: ๑. ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ ที่ปรึกษานายกสภาฯ ๒. นายสมใจ สูดจิต ผอ.รพ.เสนาณรงค์	อภิปราย : ระเบียบการปฏิบัติงานแห่ง วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดย: ๑. นายมานะ เป่าพวย อุปนายกคนรุ่นใหม่/ ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณ ๒. ศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการสภาฯ ๓. นายอเนก ทิมทับ กรรมการสภาฯ ๔. ดร.ปริญญา จิตอร่าม กรรมการสภาฯ ผู้ดำเนินรายการ : ดร. รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ ที่ปรึกษานายกสภาการสาธารณสุขชุมชน	อภิปราย: กระบวนการกลุ่มระดมความคิดเห็น ● รูปแบบสวัสดิการสมาชิก (นายสมใจ สูดจิต, นายสุริยะ ธัญญศิริมนตรี) ● แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพการ สาธารณสุขชุมชน (นายรัชกฤ์ สารี, นายประเมธ ชาญศิริ) ● รูปแบบการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุข ชุมชนต่อเนื่อง (Community of Public Health Continuing Education Center : CPH-CEC) (ดร. ปริญญา จิตอร่าม, ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์) ● กรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกำหนดชื่อตำแหน่งทางวิชาชีพ/ คำตอบแห่งวิชาชีพ (นางพัชรี บัวคำ, น.ส.สมนรัตน์ จันทรวงศ์) ผู้ดำเนินการหลัก : นางพัชรี บัวคำ อนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ผู้ดำเนินการร่วม : คณะคณาจารย์ และผู้แทนเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขใน ส่วนภูมิภาค
(๓ ๐๐.๒๒ - ๐๐.๒๓) กลุ่มพยาบาลเอกชนและเกษียณ						
วันที่สอง		อภิปราย : จุดเชื่อมต่อมาตรฐานความรู้สู่การปฏิบัติ ● กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน ● กลุ่มวิชาป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สติและภากรวิจัยทางด้านสาธารณสุข ● กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย: ๑. รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิริริมา ๒. รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิ์สวัสดิ์ ๓. รศ.ดร.สุ่มพนา กลางคาร ๔. รศ.ดร. วรางคณา จันทร์คง ๕. ดร. พิทยา ศรีเมือง ๖. ดร.ชญานุช สุภาพวานิช ผู้ดำเนินการอภิปราย : ดร. ปริญญา จิตอร่าม	จุดเชื่อมต่อมาตรฐานความรู้สู่การปฏิบัติ ● กลุ่มวิชาตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ ● กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับบริการแพทย์และสาธารณสุข โดย: ๑. ศ.ดร.สริกร พงษ์พานิช ๒. รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ๓. ผศ.ดร. วรพจน์ พรหมสัถยพรต ๔. อาจารย์คุณล ศรีสุขวัฒนา ๕. ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ ๖. ดร.จิรพันธ์ ตูลชาติ ผู้ดำเนินการอภิปราย : ดร. ปริญญา จิตอร่าม	ปิดประชุม โดย: ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุข ชุมชน		

หมายเหตุ : เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (กำหนดการ หารจัดและวิทยากร อาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม)
วิทยากรกลาง : ดร. กฤตย์ดีวัฒน์ ฉัตรทอง